

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๙๑/๒๙๘๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอลือ่นการจ้ดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๒๓๒/๗๖๑
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมฯ

จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ร่วมกับ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ และสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ และประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ชั้นความรู้ขั้นสูง (L.A.T.C.) ระหว่าง
วันที่ ๑๐ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือนาคาแคมป์ (โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา)
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๒. โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้
ขั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือนาคาแคมป์ (โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๓. โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ พิจารณาแล้ว เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ และมีประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย
ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จึงขอเลือนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสื่อดังกล่าวออกไป
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
ทั้งนี้หากได้วันฝึกอบรมใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะ สุ่มมาตย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร/โทรสาร ๐ ๒๙๓๙ ๘๓๖๔